

Số: /BC-UBND

Chợ Đồn, ngày tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả trả lời, giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Thực hiện Báo cáo số 306/BC-HĐND ngày 29/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X; Văn bản số 120/UBND-TH ngày 05/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X.

Căn cứ nội dung ý kiến, kiến nghị tại văn bản nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương và cử tri xác minh nội dung ý kiến và thông tin liên quan đến cử tri kiến nghị. Qua thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn báo cáo như sau:

I. BỔ SUNG NỘI DUNG Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỬ TRI VÀ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CỬ TRI TẠI BÁO CÁO 306/BC-HĐND NGÀY 29/12/2023 CỦA HĐND TỈNH VÀ VĂN BẢN SỐ 120/UBND-TH NGÀY 05/01/2023 CỦA UBND TỈNH NHƯ SAU:

A. Điều chỉnh ý kiến, kiến nghị và thông tin cử tri theo báo cáo số 306/BC-HĐND ngày 29/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn

1. Cử tri Vi Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND xã Phương Viên phản ánh: Cầu treo Nà Tải, Đường Nà Tải - Nà Cà xã Phương Viên hỏng, xuống cấp. Đề nghị sớm xem xét, khắc phục.

Nội dung này điều chỉnh như sau:

- Cầu treo Nà Tải xã Đồng Thắng hỏng, xuống cấp đề nghị sớm xem xét, khắc phục (cử tri Vi Hiệp Pháp, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Thắng).

- Đường Nà Tải - Nà Cà xã Đồng Thắng hỏng, xuống cấp, đề nghị sớm xem xét, khắc phục (cử tri Vi Hiệp Pháp, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Thắng).

2. Các chức danh Bí thư chi bộ, trưởng thôn đi tập huấn, tuy nhiên không được cấp kinh phí đi lại (phải 15 km trở lên mới được cấp) gây khó khăn cho các đối tượng đi tập huấn. Đề nghị xem xét tính theo số km để được hưởng chế độ công tác phí (cử tri Nguyễn Xuân Cường, thôn Nà Cọn, xã Đồng Thắng).

3. Cá nhân ông làm các thủ tục hưởng chế độ chính sách nhưng mất hết giấy tờ, chỉ có lý lịch đảng có được thay thế chứng từ gốc hay không (cử tri Nguyễn Xuân Cường, thôn Nà Cọn, xã Đồng Thắng).

Nội dung này điều chỉnh như sau:

- Các chức danh Bí thư chi bộ, trưởng thôn đi tập huấn theo văn bản của UBND huyện mời như: Tập huấn liên quan đến các Chương trình Dân tộc, Chương trình MTQG,... không được cấp kinh phí đi lại đối với thôn/bản có số km dưới 14km (theo quy định phải 15 km trở lên mới được cấp) gây khó khăn cho các đối tượng đi tập huấn. Đề nghị xem xét tính theo số km để được hưởng chế độ công tác phí (cử tri Nguyễn Xuân Cường, thôn Nà Cọ, xã Đồng Thắng).

- Cá nhân ông làm các thủ tục hưởng chế độ chính sách nhưng mất hết giấy tờ, chỉ có lý lịch đảng có được thay thế chứng từ gốc hay không (cử tri Nguyễn Xuân Cường, thôn Nà Cọ, xã Đồng Thắng).

B. Điều chỉnh ý kiến, kiến nghị và thông tin cử tri theo Văn bản số 120/UBND-TH ngày 05/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa X

1. Các xã nhiều dân cư hoặc ít dân cư cũng được 20 triệu đồng/năm; khu nhiều hộ và ít hộ cũng được 05 triệu/năm, đề nghị xem xét điều chỉnh phân bổ cho phù hợp. Kinh phí cấp cho Trung tâm học tập cộng đồng 23 triệu đồng/năm nhưng chỉ chi cho Ban Giám đốc đề nghị chuyển một phần kinh phí sang lĩnh vực tuyên truyền để hoạt động hiệu quả (cử tri xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn).

Nội dung này điều chỉnh như sau: Thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với UBMTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay theo quy định các xã nhiều dân cư hoặc ít dân cư cũng được 20 triệu đồng/năm; khu nhiều hộ và ít hộ cũng được 05 triệu/năm, đề nghị xem xét điều chỉnh phân bổ cho phù hợp. Kinh phí cấp cho Trung tâm học tập cộng đồng 23 triệu đồng/năm nhưng chỉ chi cho Ban Giám đốc đề nghị chuyển một phần kinh phí sang lĩnh vực tuyên truyền để hoạt động hiệu quả (cử tri xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn).

2. Hiện nay tại một số điểm khai thác khoáng sản của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn đã dừng khai thác nhưng chưa thực hiện việc san lấp, dựng rào chắn kiên cố bảo vệ. Để đảm bảo an toàn cho người dân và gia súc, đề nghị dựng rào chắn kiên cố xung quanh các hố, moong đã khai thác (cử tri Phùng Thị Huyền, thôn Phja Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn).

Nội dung này điều chỉnh như sau: Hiện nay tại một số điểm khai thác khoáng sản của “Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC¹” đã dừng khai thác

¹ Hiện nay tên “Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn” đã đổi tên thành “Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC” theo Quyết định số 2903/QĐ-TMC ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, sau đây gọi tắt là “Chi nhánh”.

nhưng chưa thực hiện việc san lấp, dựng rào chắn kiên cố bảo vệ. Để đảm bảo an toàn cho người dân và gia súc, đề nghị dựng rào chắn kiên cố xung quanh các hố, moong đã khai thác (*cử tri Phùng Thị Huyền, thôn Phja Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn*).

II. KẾT QUẢ TRẢ LỜI GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ NHƯ SAU:

1. Cầu treo Nà Tải hỏng, xuống cấp đề nghị sớm xem xét, khắc phục (*cử tri Vi Hiệp Pháp, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Thắng*).

Trả lời:

UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri, trong quý I/2024, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm tra thực tế, đồng thời căn cứ kết quả kiểm tra, báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục của các cơ quan, đơn vị. UBND huyện xem xét, sửa chữa.

2. Đường Nà Tải - Nà Cà xã Đồng Thắng hỏng, xuống cấp, đề nghị sớm xem xét, khắc phục (*cử tri Vi Hiệp Pháp, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Thắng*).

Trả lời:

Tuyến đường Nà Tải - Nà Cà là tuyến đường liên thôn do UBND xã Đồng Thắng quản lý. Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa bão nên tuyến đường đã bị sạt lở vào ta luy âm, mặt đường bê tông xi măng đã bị hỏng. UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra, báo cáo và đề xuất biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

3. Các chức danh Bí thư chi bộ, trưởng thôn đi tập huấn theo văn bản của UBND huyện mời như: Tập huấn liên quan đến các Chương trình Dân tộc, Chương trình MTQG,... không được cấp kinh phí đi lại đối với thôn/bản có số km dưới 14km (theo quy định phải 15 km trở lên mới được cấp) gây khó khăn cho các đối tượng đi tập huấn. Đề nghị xem xét tính theo số km để được hưởng chế độ công tác phí (*cử tri Nguyễn Xuân Cương, thôn Nà Cọ, xã Đồng Thắng*).

Trả lời:

Trong năm 2023, Văn phòng HĐND&UBND huyện có tổ chức 07 lớp tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho các chức danh Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Người có uy tín và người dân tại các xã trên địa bàn huyện thực hiện Chương trình Mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi năm 2023.

Việc chi hỗ trợ tiền phương tiện đi lại cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính “*Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở*

cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện”; tại điểm c, khoản I, phần A Văn bản số 2709/STC-TCHCSN ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn quy định về “Chi phí đi lại: Lốp đào tạo, bồi dưỡng tổ chức cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại): 3.000 đồng/km”.

Căn cứ Văn bản số 1434/UBND-KT&HT ngày 15/7/2022 của UBND huyện về việc cung cấp cự ly từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã, thị trấn trực thuộc theo hướng di chuyển đường bộ thì cự ly từ trung tâm huyện đến trung tâm xã Đồng Thắng là 14km, do xã Đồng Thắng là xã khu vực I không phải xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn nên không được chi trả tiền đi lại cho học viên theo quy định.

Tuy nhiên, với ý kiến trên UBND huyện tiếp thu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung nội dung kiến nghị cử tri trong các văn bản quy định đảm bảo phù hợp hơn với điều kiện thực tế tại địa phương.

4. Nhà trường đã làm hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2022 nhưng đến nay chưa được cấp. Đề nghị sớm xem xét cấp giấy chứng nhận cho nhà trường (cử tri Lê Đức Mạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS xã Đồng Thắng huyện Chợ Đồn).

Trả lời:

1. Nguồn gốc, quá trình sử dụng đất:

Trường Tiểu học & THCS Đồng Thắng hiện nay sử dụng một phần diện tích khu đất được UBND tỉnh Bắc Thái giao đất và cấp GCNQSD đất Trường Tiểu học Đông Viên và khu đất được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp GCNQSD đất cho trường THCS Đông Viên.

- Đối với khu đất được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp GCNQSD đất cho trường THCS Đông Viên (GCNQSD đất số BA889761 ngày 22/12/2011, diện tích $3.548m^2$): không có vướng mắc, Nhà trường đang quản lý sử dụng ổn định.

- Đối với khu đất được UBND tỉnh Bắc Thái giao đất và cấp GCNQSD đất Trường Tiểu học Đông Viên (theo Quyết định số 1224/QĐ-UB ngày 23/7/1996, tổng diện tích được giao $5.119 m^2$), gồm 3 phân khu, Nhà trường chỉ sử dụng $3.429,8 m^2/5.119 m^2$ được giao. Trong đó:

+ Khu đất trường chính: Diện tích được giao $3.216 m^2$, nhà trường đang sử dụng $2.476,3 m^2$, các hộ dân đang sử dụng $135 m^2$, công trình nhà bia tường niêm liệt sỹ $233,8 m^2$, hành lang đường giao thông $370,9 m^2$.

+ Khu nhà công vụ: Diện tích được giao 1.100 m², nhà trường đang sử dụng 150,5 m², các hộ dân đang sử dụng 949,5 m²

+ Khu đất phân trường Tiểu học Đồi thông: Diện tích 803 m² Nhà trường đang sử dụng, đã cấp đổi GCNQSD đất năm 2013.

2. Về việc cấp đổi GCNQSD đất:

Năm 2022, Trường Tiểu học & THCS Đồng Thắng đã lập hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng diện tích xin cấp là 6.024,3 m² (gồm đất 3.548m² đất trường THCS Đông Viên cũ và 2.476,3m² khu đất trường chính trường Tiểu học Đông Viên cũ). Trên cơ sở kết quả kiểm tra hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 598/TTr-STNMT ngày 14/11/2022 trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt cấp GCNQSD đất cho Nhà trường.

Tuy nhiên, tại thời điểm lập hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất năm 2022 chưa có giải trình cụ thể đối với diện tích xin cấp đổi giảm so với diện tích đất Nhà trường đã được giao đất, cấp GCNQSD đất. Do vậy UBND tỉnh đã ban hành văn bản giao kiểm tra, rà soát diện tích, ranh giới, mốc giới các khu đất trường Tiểu học Đông Viên đã được UBND tỉnh Bắc Thái giao đất và cấp GCNQSD đất tại Quyết định số 1224/QĐ-UB ngày 23/7/1996; UBND tỉnh chưa phê duyệt cấp đổi GCNQSD đất.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất, cấp GCNQSD đất cho Nhà trường, đề nghị Trường Tiểu học & THCS Đồng Thắng căn cứ theo quy định của Luật Đất đai, Hướng dẫn số 34/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 05/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, chủ động lập hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất đối với diện tích đất nhà trường đang quản lý sử dụng. Đồng thời, lập hồ sơ trả lại đất đối với diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng (ngày 26/12/2023, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành Văn bản số 3465/UBND-TNMT về việc đơn đốc lập hồ sơ trả lại đất đối với khu đất, phần diện tích đất không còn nhu cầu sử dụng tại trường TH&THCS Đồng Thắng). Trong quá trình lập hồ sơ, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Bắc Kạn để được hướng dẫn cụ thể.

5. Hiện nay tại một số điểm khai thác khoáng sản của “Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC” đã dừng khai thác nhưng chưa thực hiện việc san lấp, dựng rào chắn kiên cố bảo vệ. Để đảm bảo an toàn cho người dân và gia súc, đề nghị dựng rào chắn kiên cố xung quanh các hố, moong đã khai thác (cử tri Phùng Thị Huyền, thôn Phaja Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn).

Trả lời:

- Hiện tại Chi nhánh Kim loại màu Bắc Kạn - TMC đang thực hiện khai thác khoáng sản theo Giấy phép khai thác số: 09/GP-BTNMT ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, thay thế giấy phép khai thác số: 340/QĐ-KTM ngày 19 tháng 8 năm 1985 của Tổng cục Địa chất (trước đây). Hằng

năm Chi nhánh đã thực hiện việc rà soát (có sự tham gia của UBND xã Bản Thi và thôn Phja Khao xã Bản Thi) và thực hiện san lấp, rào chắn bằng dây thép gai các hố, moong, cửa lò khai thác cũ (của Giấy phép khai thác khoáng sản số 340/QĐ-KTM). Sau các lần rà soát rào chắn đều có đại diện Thôn Phja Khao và UBND xã Bản Thi tham gia nghiệm thu xác nhận khối lượng cụ thể (có một số biên bản kèm theo).

- Chi nhánh tiếp tục thực hiện việc rà soát rào chắn bổ sung và củng cố duy tu thay thế lại các vị trí cột xuống cấp như cột bị mục, hỏng (nếu có) nằm trong ranh giới Giấy phép khai thác khoáng sản đã được phê duyệt.

6. Cá nhân ông làm các thủ tục hưởng chế độ chính sách nhưng mất hết giấy tờ, chỉ có lý lịch đảng có được thay thế chứng từ gốc hay không (cử tri Nguyễn Xuân Cương, thôn Nà Cọ, xã Đồng Thắng).

Trả lời:

Với nội dung trên, theo chức năng, nhiệm vụ ngày 13 tháng 9 năm 2023 Phòng Lao động-TB và XH huyện đã có Văn bản số 156/LĐTBOXH về việc báo cáo giải quyết ý kiến cử tri đối với ông **Nguyễn Xuân Cương**, thôn Nà Cọ, xã Đồng Thắng. Nội dung văn bản số 156/LĐTBOXH đã nêu cụ thể về một trong các giấy tờ như: "... **Lý lịch đảng viên**" là giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc làm căn cứ xét duyệt hưởng chế độ theo quy định.

Vậy, đối chiếu với quy định nêu trên, nếu ông có "Lý lịch đảng viên" và đảm bảo tính pháp lý, xác định được thời gian công tác để tính hưởng chế độ, thì ông liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xem xét, giải quyết chế độ theo quy định.

7. Phân bổ kinh phí để thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo đối với các di tích lịch sử cấp tỉnh tại địa bàn xã Bản Thi (cử tri Khổng Thanh Tiềm, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn). Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng phối hợp trả lời.

Trả lời:

Nội dung này Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch đã có Văn bản trả lời số 44/SVHTTDL-QLDL&DS ngày 15/01/2024.

Thời gian qua Bản Thi là một trong những xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động xã hội hóa để tôn tạo, trùng tu các di tích lịch sử trên địa bàn, đề nghị xã tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền vận động xã hội hóa các nguồn lực cùng chung tay bảo vệ tôn tạo, trung tu các di tích lịch sử. Trong thời gian tới, UBND Huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông, phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục phối hợp tham mưu cho UBND huyện thực hiện các nội dung theo Điều 13, tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

8. Xác định ranh giới quản lý khu vực điểm đầu, điểm cuối của di tích, hệ thống cáp tời quặng tại thôn Phja Khao, xã Bản Thi với mỏ Bản Thi (cử tri Khổng Thanh Tiềm, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn).

Trả lời: Tại Điều 7, Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 08 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, quy định cấm mốc giới và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

“Các di tích đã được xếp hạng phải được cấm mốc giới và được định vị mốc giới bằng GPS theo bản đồ khoanh vùng bảo vệ theo quy định của Luật Di sản văn hóa năm 2001 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009.

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cấm mốc giới di tích;

2. Việc cấm mốc giới di tích phải tuân thủ đúng nguyên tắc xác định phạm vi và cấm mốc giới các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích quy định tại Điều 14, Nghị định [98/2010/NĐ-CP](#) ngày 21/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa;

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã xác định địa giới và lập bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích; thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với di tích theo quy định của pháp luật.”

Trong thời gian tới, khi được các Sở, ngành thực hiện UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng VH và TT phối hợp với các quan đơn vị liên quan cung cấp thông tin đến cử tri biết trong thời gian sớm nhất.

9. Khu vực thôn Pác Giã, xã Đồng Thắng nước thải sinh hoạt của các hộ dân thải tràn ra đường. Đề nghị làm mương thoát nước tại thôn Pác Giã (cử tri Hoàng Trung Đại, thôn Pác Giã, xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn).

Trả lời:

Ý kiến cử tri phản ánh thuộc phạm vi tuyến đường Quốc lộ 3B do Sở Giao thông Vận tải tỉnh quản lý. Trong thời gian tới, khi các cơ quan, đơn vị thực hiện khắc phục nội dung trên, UBND huyện sẽ chỉ đạo phòng, ban chuyên môn chủ động phối hợp thực hiện với các cơ quan, đơn vị liên quan.

10. Thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với UBMTTQ Việt Nam cấp xã và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

hiện nay theo quy định các xã nhiều dân cư hoặc ít dân cư cũng được 20 triệu đồng/năm; khu nhiều hộ và ít hộ cũng được 05 triệu/năm, đề nghị xem xét điều chỉnh phân bổ cho phù hợp. Kinh phí cấp cho Trung tâm học tập cộng đồng 23 triệu đồng/năm nhưng chỉ chi cho Ban Giám đốc đề nghị chuyển một phần kinh phí sang lĩnh vực tuyên truyền để hoạt động hiệu quả. (Cử tri xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn)

Trả lời:

Với ý kiến trên thuộc thẩm quyền cấp tỉnh xem xét, trả lời, giải quyết; trong thời gian tới nếu được các Sở ngành xem xét, tham mưu, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Nghị quyết nêu trên; UBND huyện tiếp tục chủ động phối hợp thực hiện.

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Văn Phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã: Đồng Thắng, Bản Thi (p/hợp);
- LĐ Văn phòng;
- Cử tri Vi Hiệp Pháp - PCT HĐND xã Đồng Thắng;
- Cử tri Khổng Thanh Tiềm - Chủ tịch UBND xã Bản Thi;
- Cử tri Nguyễn Xuân Cương, thôn Nà Cọ, xã Đồng Thắng;
- Cử tri Hoàng Trung Đại thôn Pác Giã, xã Đồng Thắng;
- Cử tri Phùng Thị Huyền thôn Phja Khao, xã Bản Thi;
- Cử tri Lê Đức Mạnh, Hiệu trưởng Trường TH&THCS xã Đồng Thắng;
- Công thông tin điện tử huyện (đăng tải);
- Lưu: VT, TH.

(b/cáo);

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Triệu Huy Chung